



ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสมบุญ วัชรโรทัยอาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย ผ่านระบบ Web Conference โดยมีนางณิรช อากาศรัส ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนักวิชาการจากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญภายใต้ภารกิจของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



นางณิรช อากาศรัส ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ชี้แจงนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และ นายเกียรติ ธีรวิธ นักรวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มกิจการ हेตุร่าคายุ และมลพิษ นำเสนอผลการดำเนินงานโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel and GREEN Health Attraction) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแนวทางการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประเด็นการพัฒนามัคคีสิ่งแวดล้อมในที่พักและที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel and GREEN Health Attraction) ซึ่งมีเป้าหมาย ดังนี้

1. โรงแรมประเภท 2 3 4 มีการจัดการตามมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 25 (1,736 แห่ง)
2. แหล่งท่องเที่ยวมีการจัดการตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 77 แห่ง (จังหวัดละ 1 แห่ง รวมกรุงเทพมหานคร)
3. เมืองรองเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเมืองท่องเที่ยวด้านการจัดการสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในที่พักและที่เกี่ยวข้อง 12 เมือง (เขตสุขภาพละ 1 จังหวัด)

แนวทางการขับเคลื่อนงานดังกล่าว ให้ความสำคัญกับแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่มุ่งสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้ การประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนงาน กลุ่มกิจการ हेตุร่าคายุ และมลพิษ นำไปทบทวน พัฒนา เพิ่มเติมรายละเอียดแนวทางการขับเคลื่อนงานในแต่ละประเด็น และแจ้งข้อมูลให้กับผู้ประสานงานของศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองทราบและดำเนินการต่อไป



เอกสารประกอบการประชุม <https://shorturl.asia/Ct1gq>
กลุ่มกิจการ हेตุร่าคายุ และมลพิษ
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
25 ตุลาคม 2567